

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 883 /UBND-KTTH

Kiên Giang, ngày 13 tháng 6 năm 2017

V/v thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017.

Kính gửi:

- Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017; Công văn số 4494/BTC-HCSN ngày 04/4/2017 của Bộ Tài chính về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ (kèm theo các Văn bản).

Nhằm chủ động trong điều hành thực hiện nhiệm vụ thu, chi năm 2017 theo dự toán đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ sau:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2017; Chương trình hành động số 319/CTr-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

2. Về tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước

2.1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ được giao năm 2017, bám sát các mục tiêu đã đề ra, cơ cấu,



sắp xếp lại thu, chi ngân sách; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước theo hướng quản lý chi ngân sách chặt chẽ, đúng chế độ.

Chủ động rà soát, sắp xếp, lồng ghép các chính sách, các kế hoạch, cắt giảm tối đa, tiết kiệm triệt để các khoản chi, nhất là các khoản chi: Hội nghị, hội thảo, khánh tiết, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành; công tác trong và ngoài nước; văn phòng phẩm, sử dụng điện; hạn chế mua sắm ô tô công và trang thiết bị đắt tiền.

2.2. Thực hiện hủy dự toán đối với các khoản chi thường xuyên, khoản chi mua sắm, sửa chữa được giao đầu năm của các cơ quan, đơn vị nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2017 chưa phân bổ, chưa được phê duyệt dự toán, chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, trừ các khoản được phép thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành hoặc được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

2.3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; không để phát sinh nợ đọng mới về xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, xử lý vi phạm trong công tác quyết toán dự án hoàn thành.

2.4. Đối với việc mua sắm tài sản nhà nước (bao gồm cả mua xe ô tô): Thực hiện việc mua sắm theo đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, định mức. Tổ chức thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

3. Về thu ngân sách: Ngành thuế thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017 được giao; chủ động đề ra các giải pháp, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và tăng từ 14%-16% so với số thực hiện thu năm 2016; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt dự toán và tăng từ 5% - 7% so với thực hiện năm 2016.

Đồng thời ngành thuế chủ trì, phối hợp các cơ quan, ngành chức năng có liên quan tăng cường quản lý thu, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế; thực hiện các giải pháp phù hợp để đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản thu, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh. Tăng cường thanh kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp kê khai

không đúng, gian lận thuế, trốn thuế, chấp hành pháp luật về thuế của tác tổ chức, cá nhân, tập trung vào các doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, có độ rủi ro cao, nâng tỷ lệ số doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra thuế trong năm 2017.

Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể và đơn đốc tổ chức thực hiện cho từng Chi cục Thuế; chỉ đạo các Chi cục Thuế định kỳ công bố công khai trên truyền thông các doanh nghiệp có thành tích tốt trong nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, công khai các doanh nghiệp nợ thuế; phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31/12/2017 giảm xuống dưới 5% so với số thực thu ngân sách nhà nước năm 2017; đơn đốc thu kịp thời các khoản phải thu theo kiến nghị của các cơ quan thanh kiểm tra, cơ quan kiểm toán.

#### 4. Thực hiện báo cáo

Giao Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp các khoản chi thường xuyên, các khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí, được giao đầu năm cho đơn vị trực thuộc mà sau ngày 30/6/2017 chưa phân bổ, dùng thực hiện, hủy dự toán do chưa triển khai thực hiện gửi về Sở Tài chính để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh quyết định thực hiện và kiểm soát.

Nhận được Công văn này, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. /

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, P KTTH;
- Lưu: VT, nknguyen (01b). "HT"

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Minh Phụng**